



ประเด็นข่าว

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์

-เสนอข่าว น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงข่าวผลิตภัณฑ์ยาเสพติดผสมกัญชา ว่า อย. ได้ย้ำว่ากัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ห้ามผลิต นำเข้า จำหน่าย ครอบครอง หรือส่งออก และไม่สามารถซื้อขายผ่านทางออนไลน์ได้ สำหรับการตรวจสอบการนำเข้ามีมาตรการดูแลอย่างเข้มงวด หากพบผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาจะดำเนินการตามกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์พิมพ์ไทย

-เสนอข่าว นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ส่งมอบกัญชาของกลางที่ได้รับการอนุญาตครอบครองจาก อย. 300 กิโลกรัม ให้แก่ ศ.ดร.บ๋อง อธิพานิชกุลชัย ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางคลินิก ในสัตว์ทดลอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ โดยกัญชาของกลางที่ส่งมอบตรวจไม่พบการปนเปื้อนของแคดเมียมเกินมาตรฐาน แต่มีการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเกินค่าที่กำหนด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ

-เสนอข่าว นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวในการอภิปราย “กัญชา : โอกาส&ความท้าทายของประเทศไทย” ว่า ภูมิปัญญาจากบรรพชนมีตำรายาที่มีส่วนผสมของกัญชาในการรักษาโรคมามากกว่า 90 ตำรับ ขณะนี้ได้จัดกลุ่มอันดับแรกที่ใช้ได้และมีประสิทธิภาพการรักษาโรค 16 ตำรับ ซึ่งจะเสนอคกก.ยาเสพติดพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบ โดยมีทั้งการรักษากระษัย การดูแลเรื่องความเสื่อมของร่างกาย รวมถึงการปรับสมดุลร่างกาย และการดูแลภาวะท้องมานจากมะเร็ง ท้องบวม อัมพฤกษ์อัมพาต เป็นต้น โดยกรมฯ ได้ประสานความร่วมมือกับพื้นที่ จ.สกลนคร ในการเตรียมปลูก เตรียมผลิตแล้ว

สารเคมีทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-เสนอข่าว น.ส.อัญชลี ลักษณะอำนวยพร ประธานเครือข่ายอาสาสมัครแม่กลอง กล่าวว่า เบื้องต้นได้รับการอนุญาตให้ชุมนุมสาธารณะเพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับมติการแบน 3 สารในวันที่ 26 พ.ย. จากสน.ดุสิต บริเวณตรงข้ามประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. พร้อมทั้งเตรียมยื่นหนังสือขอเรียกร้องต่อนายกฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายสุภรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรปลดอภัย (FSA) กล่าวว่า นายกฯ ได้สั่งการให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รว. เกษตรฯ มาร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ในวันที่ 25 พ.ย.นี้ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะปล่อยให้ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รว. เกษตรฯ ดำเนินการให้กรมวิชาการเกษตรออกคำสั่งให้แจ้งและสั่งมอบ 3 สารภายใน 30 วัน ทั้งที่รว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคกก.วัตถุอันตราย ยังไม่ลงนามประกาศ ยืนยันจะไม่คืนสารที่อยู่ในครอบครอง และสมาพันธ์เกษตรกรปลดอภัยไม่เห็นด้วยกับการแบน 3 สาร แต่ยอมรับมติที่ประชุมคกก.วัตถุอันตราย วันที่ 22 พ.ค. 2562 ที่ให้จำกัดการใช้และให้เกษตรกรต้องไปอบรม

ด้านนายสุริยะ จิรุงเรืองกิจ รว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคกก.วัตถุอันตราย เปิดเผยว่า เห็นด้วยกับแนวทางในการยืดระยะเวลาออกไป เพื่อรอให้ก.เกษตรฯ มีมาตรการรองรับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เวลาปรับตัวไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกร แต่ต้องรอผลการประชุมคกก.วัตถุอันตราย วันที่ 27 พ.ย.นี้

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวถึงการยืดเวลาแบน 3 สารเคมีทางการเกษตร ว่า ส่วนตัวไม่ขัดข้องและรับได้ เพราะกระบวนการต่างๆ ไม่น่าจะทันในวันที่ 1 ธ.ค. สิ่งสำคัญภายหลังจากการแบนสาร คือ ก.เกษตรฯ ต้องมีมาตรการการใช้ รวมถึงมีวิธีการและทางเลือกให้กับเกษตรกร

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ข้อเท็จจริงเกษตรกรเคมีแปลงใหญ่เกือบทั้งหมดเข้าของไม่ได้พ่นยาฆ่าหญ้าด้วยตนเองแต่เป็นการจ้าง หากเปลี่ยนมาส่งเสริมเอสเอ็มอีผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรในการกำจัดวัชพืช มีนวัตกรรมใหม่ที่คนไทยผลิตได้ จะเกิดการจ้างงานอีกหลายกลุ่ม ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคจะปลอดภัยจากสารพิษร้ายแรง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-เสนอข่าว นายภมร ศรีประเสริฐ อุปนายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่าการแบนสารกำจัดวัชพืชจะกระทบกับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังเป็นมูลค่า 5.8 หมื่นล้านบาท ที่ผ่านมามีไทยส่งออกมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด สร้างรายได้เข้าประเทศนับแสนล้านบาท และเป็นที่ยอมรับจากประเทศคู่ค้าไม่เคยพบปัญหาสารตกค้าง จึงมองว่ารัฐควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ

ดร.กิตติ ชุมหวงศ์ นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า การแบนสารเคมีเกษตร คาดการณ์ผลผลิตจะลดลง 20%-50% เกษตรกรสูญเสียรายได้กว่า 5 หมื่นล้านบาท

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ระบุ แรงงานภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบ 12 ล้านคน อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมน้ำมันถั่วเหลือง อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ อุตสาหกรรมปศุสัตว์ 1,100,000 ล้านบาทต่อปี อุตสาหกรรมอ้อย-น้ำตาลและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 300,000 ล้านบาทต่อปี อุตสาหกรรมมันสำปะหลังและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 300,000 ล้านบาทต่อปี อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ 15,000 ล้านบาทต่อปี</p> <p>นายสุภรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรปลดปล่อย กล่าวว่ นายกฯ ให้ก.เกษตรและอุตสาหกรรมตั้งคณะทำงาน 2 ชุด เพื่อดูผลกระทบแต่ยังไม่มีความคืบหน้า ขณะที่รมว.สธ.และรมช.เกษตรฯ ประกาศแบนสารเคมีเกษตร โดยไม่มีมาตรการทดแทนและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งอาจเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนสารเคมีเกษตรรายใหม่ และยังเปิดโอกาสให้นำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศที่เพาะปลูกโดยใช้สารเคมีเกษตรทั้ง 3 ชนิดได้ จึงอยากให้รัฐจำกัดการใช้ 3 สารเคมีเกษตรแทนการยกเลิก</p>	
<p>ธรรมเนียมสุขภาพพระสงฆ์ สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว พระมงคลวิจิตร (สมบัติ ญาณวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการและเลขานุการกรรมการขับเคลื่อนธรรมเนียมสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า จากประชุมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนธรรมเนียมสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ มีรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานธรรมเนียมสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยเฉพาะการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ ซึ่งทั้งรมว.สธ.และรมช.สธ.พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ขณะนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่งฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณรให้กับ สปสช. เพื่อตรวจสอบสิทธิในระบบบริการสุขภาพแล้ว 174,091 รูป ในส่วนของการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก เพื่อคอยดูแลให้ความรู้ด้านสุขภาพกับพระภิกษุ-สามเณรและประชาชน ได้ร่วมกับกรมอนามัย จัดอบรมไปแล้ว 4,525 รูป นอกจากนี้ ปี 2562 ยังตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุสามเณร 5,000 วัด และปี 2563 จำนวน 5,000 วัด</p>	
<p>เหตุทะเลาะวิวาทใน รพ. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isaranews, เว็บไซต์pptvhd36</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีแพทย์และพยาบาล รพ.อำนาจเจริญ มีปากเสียงกันแย่งห้องผ่าตัดว่า เรื่องนี้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการบูรณาการร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพแล้ว ยืนยันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ปัญหาจากระบบ ที่ต้องยอมรับคือวันนี้บุคลากรของกระทรวงขาดแคลน การทำงานหนักอาจจะทำให้มีความเครียด หงุดหงิดบ้าง หากได้รับตำแหน่งข้าราชการมาบรรจุเพิ่ม รวมถึงมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม น่าจะจูงใจให้คนอยู่ในระบบมากขึ้น และแบ่งเบาภาระให้ไม่หนักเกินไป ทั้งนี้ กระทรวงไม่มีนโยบายอนุญาตให้ฝ่าคลอตามฤกษ์ ซึ่งเสี่ยงอันตรายกับทั้งแม่และเด็ก การผ่าตัดคลอต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ คือเป็นกรณีฉุกเฉิน หรือถ้ามีการฝากครรภ์แล้วนัดหมายวันผ่าคลอดล่วงหน้าต้องดูสถานการณ์ขณะนั้นซึ่งเปลี่ยนแปลงได้</p> <p>นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการบูรณาการร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ ว่า จากการหารือของกรรมการสหวิชาชีพ มีมติ 4 ข้อ คือ 1.กระทรวงจะส่งทีมงานเข้าไปเป็นที่เลี้ยงให้กับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่จังหวัดตั้งขึ้น เพราะทางคูกรณียังมีความกังวลอยู่ 2.ให้กรรมการแม่และเด็กพิจารณานำประกาศของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดคลอ มาพิจารณาปรับปรุงและออกเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสำหรับรพ.ต่างๆ 3.ตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะลงไปตรวจเยี่ยมรพ.อำนาจเจริญ เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงมาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาวางแผนป้องกันเหตุความรุนแรงในรพ. และ 4.เก็บข้อมูลจากสถานพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศมาวางระบบป้องกันความรุนแรงในรพ.ทุกกรณี เมื่อได้ข้อมูลและวิเคราะห์เสร็จแล้ว จะนำเรื่องนี้ไปหารือกับสรพ.เพื่อพิจารณานำเรื่องการป้องกันเหตุความรุนแรงในสถานพยาบาลมาเป็นหนึ่งในเกณฑ์การตรวจสอบมาตรฐานของสถานพยาบาลด้วย โดยให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมติภายใน 1 เดือน และกลับมารายงานที่ประชุม</p>	
<p>โรคคอตีบ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคคอตีบ ในปี 2562 พบผู้ป่วย 23 ราย เสียชีวิต 4 ราย กลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ เด็กแรกเกิด-9 ปี รองลงมาคือ 10-14 ปี ผู้เสียชีวิตไม่มีประวัติได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่เพียงพอ และการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพในสัปดาห์นี้คาดว่าผู้ป่วยโรคคอตีบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมักมีรายงานพบผู้ป่วยสูงสุดในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. และพ.ย.-ธ.ค. และอาจพบความรุนแรงขึ้นในกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียนที่ได้รับวัคซีนไม่เพียงพอ ขอให้ประชาชนพาบุตรหลานไปรับวัคซีนให้ครบตามเวลาที่กำหนด หลีกเลี่ยงการพาเด็กเล็กไปยังสถานที่แออัด สังเกตอาการเจ็บป่วยของบุตรหลานและเพื่อนร่วมชั้นเรียน และเฝ้าระวังผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อาจเป็นพาหะโรคคอตีบได้ หากมีอาการป่วยสงสัยควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว</p>	
<p>รับมือสังคมผู้สูงอายุ สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย เปิดเผยว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดกิจกรรม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>“เวิร์คช็อปการบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในระดับชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในประเทศไทย” ซึ่งเป็นความร่วมมือจาก รพ.จางฮัวคริสเตียน มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 30 คนจากศูนย์ดูแลประจำวันท้องถิ่นของไทย กองการพยาบาล กรมการแพทย์แผนไทยฯ รพ.การแพทย์แผนไทย และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่สนใจงานการดูแลระยะยาว</p>	
<p>เนื้องอกในมดลูก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ กลุ่มงานสูติรีเวชกรรม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เตือนอันตรายของการเกิดเนื้องอกในมดลูก ว่า เนื้องอกในมดลูกพบได้บ่อยและเป็นข้อบ่งชี้อันดับ 1 ที่ทำให้ต้องตัดมดลูก ในคนอายุน้อยจะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งน้อยประมาณร้อยละ 0.3 สาเหตุเกิดจากเซลล์มดลูกผิดปกติ อาการเบื้องต้นที่มักพบ คือ 1.ประจำเดือนมาผิดปกติ 2.ท้องมีขนาดโตมากขึ้น และ 3.กรณีหญิงตั้งครรภ์ จะตั้งครรภ์สำเร็จยาก มีความเสี่ยงแท้ง แนะนำให้ตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อคัดกรองเบื้องต้น</p>	-
<p>โรคหัด สื่อที่นำเสนอ : เติลีนิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ขวบ เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันโรคหัดในเด็กให้สูงขึ้น เพียงพอต่อการป้องกันการป่วยและการระบาดของโรคหัด ขอความร่วมมือประชาชนตรวจดูประวัติการได้รับวัคซีนในสมุดบันทึกสุขภาพของบุตรหลาน หากยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ให้พามารับวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง</p>	-

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

